

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑	ภัยบุคคล - ครูกับนักเรียน	๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลความปลอดภัยระหว่างครูนักเรียน ๒ แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ๓ จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเกิดภัยบุคคลภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๔ ชี้แจงให้ความรู้การเฝ้าระวังความปลอดภัยของภัยบุคคล
	- ครูกับบุคคลอื่น	๑ แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน ๒ กำหนดควบคุมดูแลการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภัยที่เกิดจากบุคคลอย่างเข้มงวด
	- ครูกับครู	๑ เตรียมการและแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน ๒ จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย ๓ จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ๔ ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
	- อื่น	-
๒	อุบัติเหตุภัย	๑ แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน ๒ จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล ๓ กำหนดควบคุมดูแลการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำ/อย่างเข้มงวด ๔ ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ ๕ จัดให้มีป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ๖ ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเปื้อนวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย ๗ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง ๘ จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ๙ จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย ๑๐ ดูแลปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยได้ ๑๑ โรงเรียนมีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุภัยอื่นๆ

สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๓ สาธารณภัย	<p>๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒ ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ</p> <p>๓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเคร่งครัด</p> <p>๔ จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๕ ดูแลสถานที่ให้สะอาด</p> <p>๖ ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที</p> <p>๗ ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย</p> <p>๘ ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๙ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ</p> <p>๑๐ จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งฉุกเฉิน</p> <p>๑๑ มีการประชาสัมพันธ์จากต้นสังกัดสู่ผู้ปกครองนักเรียน</p> <p>๑๒ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายต่างๆเบื้องต้น</p> <p>๑๓ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร</p> <p>๑๔ จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๑๕ ดูแลสถานที่ให้สะอาด</p>